



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ NAM SÀI GÒN

NEWSLETTER

Tháng 3 2023

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Học phần 3 sắp kết thúc cũng là lúc các giáo viên và học sinh bận rộn hơn. Chúng tôi đã tổ chức Ngày hội Thông tin bậc Trung học thành công vào Thứ Bảy, ngày 25 tháng 3. Những phụ huynh tham dự đã tìm hiểu thêm về các môn học của năm học tới, Chương trình Giáo dục Đại học & hướng nghiệp, cũng như khám phá Phòng thí nghiệm Rô bốt và Lập trình STEM. Chúng tôi cảm ơn các nhân viên đã làm việc chăm chỉ để Ngày hội thành công tốt đẹp. Các sự kiện tương tự sẽ được tổ chức cho các cấp lớp khác vào đầu Học phần 4.

Một số sự kiện quan trọng khác mà quý phụ huynh có thể quan tâm bao gồm:

- Nghỉ giữa học phần – thời gian từ 10 đến 14 tháng Tư.
- Hội chợ sách – từ ngày 24 đến 28 tháng 4, chúng tôi sẽ có hai quầy bán sách trong khuôn viên trường như một phần của Tuần lễ Đọc viết. Lịch trình sẽ cho phép quý phụ huynh có thời gian để tham quan và mua sắm với các con.
- Các ngày lễ – trường học sẽ đóng cửa vào ngày 1, 2 và 3 tháng 5 để kỷ niệm Ngày Giải phóng và Thống nhất Đất nước và Ngày Quốc tế Lao động. Ngoại trừ những học sinh tham dự kỳ thi Cambridge sẽ đến trường vào Thứ Ba và Thứ Tư để làm bài thi.
- Các bài thi học kỳ 2 từ Lớp 1 đến Lớp 9 cho các môn học chính là Tiếng Anh, Toán và Khoa học sẽ diễn ra từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6. Kết quả chiếm 50% điểm của Học kỳ 2, với 50% còn lại là các bài kiểm tra trên lớp.
- Hòa Nhạc Cuối Năm – Thứ Bảy, ngày 24 tháng 6 tại Nhà Hát Thành Phố. Buổi biểu diễn 1, từ Lớp Mẫu giáo đến Lớp 4 vào buổi sáng và buổi biểu diễn 2, lớp 5 đến lớp A Level vào buổi chiều. Thông tin chi tiết sẽ được gửi đến quý phụ huynh khi các sự kiện gần đến.

Nếu quý phụ huynh có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với giáo viên của các con hoặc văn phòng nhà trường.

Trân trọng,

Robert Madden – Hiệu trưởng



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ NAM SÀI GÒN

NEWSLETTER

Tháng 3 2023

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Tháng 3 với thời tiết oi ả, nóng bức cũng là lúc thầy - trò chương trình song ngữ phải tăng tốc trong giảng dạy, học tập và tham gia các hoạt động phong trào do Phòng giáo dục Bình Chánh và Sở giáo dục TPHCM tổ chức .

Ngày đầu tháng 3/2023, các bạn học sinh lớp 4 -5 song ngữ đã tích cực tập luyện để tham gia hội thi nhạc kịch Tiếng Anh về lịch sử Việt Nam do Phòng giáo dục Bình Chánh tổ chức. Với đề tài Anh hùng Tô Vĩnh Diện, em Lê Hiếu Minh (lớp 5 song ngữ) đạt giải II cá nhân và đội dự thi đã đạt giải khuyến khích cấp Quận. Ngày 14/3/2023, hai bạn học sinh lớp 9 đã tham gia hội thi học sinh Giỏi Tiếng Anh cấp Thành phố (trường đang chờ kết quả). Bằng sự nỗ lực của bản thân, các em đã rất cố gắng hoàn thành bài thi của mình. Tất cả các thầy cô và các bạn học sinh gửi lời chúc mừng đến các bạn đã tham gia hội thi.

Thời gian còn lại của tháng 3 và nửa đầu tháng 4, thầy – trò lại tiếp tục nỗ lực vừa học kiến thức bài mới vừa ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi kiểm tra cuối học kỳ II vào cuối tháng 4/2023. Cô mong các em được nhiều sức khỏe, ôn tập tốt để đạt kết quả cao trong kỳ thi cuối năm nhé!

Phung Thi Tuyet Minh Phụ trách cấp cao Chương trình Việt Nam.



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ NAM SÀI GÒN

NEWSLETTER

Tháng 3 2023



Kính gửi Quý Phụ huynh,

Học phần 3 sắp kết thúc trong khí mùa Xuân rộn ràng. Các học sinh Khối Mẫu giáo đang tìm hiểu về thế giới xung quanh từ thực vật đến động vật. Chúng tôi đã có một chuyến du ngoạn đến Nông trại vui vẻ dưới thời tiết nóng nực nhưng đầy vui nhộn khi trồng lúa, thăm vịt, bắt cá và hạ nhiệt khi nhảy múa tắm mưa.

Trong khi mở rộng kiến thức về trái cây và rau củ, chúng tôi đã dành nhiều thời gian để khuyến khích các em học sinh ăn uống lành mạnh, thường xuyên nếm thử thức ăn mới. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đạt được kết quả nếu không có sự giúp đỡ của quý phụ huynh. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng trẻ em cần tới 15 lần tiếp xúc với một loại thực phẩm mới trước khi các con tin tưởng và thích ăn nó. Kiên trì là yếu tố quyết định, đừng từ bỏ cố gắng. Làm gương cho các con bằng cách nêu gương ăn uống giỏi, các em sẽ có nhiều khả năng làm theo sự dẫn dắt của quý vị. Cho phép các con tự do ăn đồ ăn vặt như bánh quy, bánh ngọt và khoai tây chiên không phải là sự lựa chọn ăn uống lành mạnh. Quý phụ huynh hãy ngồi cùng với con trong bữa ăn và khen ngợi con vì đã chọn thực phẩm đầy đủ dinh dưỡng.

Barbara Borbely – Phụ trách học vụ (Khối Mẫu giáo)

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Ngày biểu diễn đã được ấn định và việc luyện tập cho Buổi hòa nhạc cuối năm của trường đang diễn ra rất sôi nổi. Sự kiện này sẽ được tổ chức vào Thứ Bảy, ngày 24 tháng 6 tại Nhà hát Thành phố. Chúng ta sẽ có hai buổi biểu diễn, suất 1: lớp Mẫu giáo đến Lớp 4 vào buổi sáng 9:30-11:30 và suất 2: lớp 5 đến lớp A Level vào buổi chiều 1:00-3:00. Học sinh đang luyện tập cho các buổi biểu diễn trong nhiều tiết học Âm nhạc, và cho đến nay các buổi luyện tập của các em diễn ra rất thú vị! Thư sẽ sớm được gửi về nhà cho phụ huynh với những thông tin về buổi diễn và trang phục cần chuẩn bị. Thông tin chi tiết sẽ được cung cấp khi sự kiện gần đến.

Chúng tôi cũng đã gửi đến quý phụ huynh nêu rõ chi tiết các thủ tục và thông tin liên quan đến việc đăng ký và xác nhận học tiếp vào năm tới. Quý phụ huynh vui lòng xác nhận thông tin nhập học của con em mình trước ngày 7 tháng 4.

Kỳ thi Học kỳ 2 của các lớp từ Lớp 1 đến Lớp 9 cho các môn học chính là Tiếng Anh, Toán và Khoa học sẽ diễn ra từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6. Kết quả chiếm 50% điểm của Học kỳ 2, và 50% còn lại là các bài kiểm tra trên lớp. Kỳ thi cuối kỳ Cambridge cho các học sinh trung học Phổ thông đang đến rất gần, bài thi đầu tiên diễn ra vào ngày 04 tháng 4 và bài thi cuối cùng diễn ra vào ngày 8 tháng 6.

Donovan Neethling – Hiệu Phó





TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ NAM SÀI GÒN

NEWSLETTER

Tháng 3 2023

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Trong tháng Ba này, chúng tôi đã có một tuần tưởng nhớ tác giả Dr. Seuss cùng với các học sinh lớp mẫu giáo. Các em học sinh lớp nhỏ đã có một khoảng thời gian tuyệt vời khi lắng nghe các anh chị lớn hơn đọc truyện cho, trong khi đó, các em học sinh trung học có cơ hội luyện tập nâng cao sự tự tin khi đọc truyện cho các em nhỏ.

Tác giả Dr. Seuss là ai và tại sao những quyển sách của ông nổi tiếng như vậy? Dr. Seuss là một trong những tác giả dành cho trẻ em nổi tiếng nhất mọi thời đại. Những quyển sách của ông rất vui nhộn, đầy màu sắc, những nhân vật ngộ nghĩnh và những ngôn từ sáng tạo. Những cuốn sách này không chỉ để giải trí, chúng tạo điều kiện cho sự phát triển của trẻ em. Việc sử dụng điệu và vần điệu lặp lại đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển lời nói và ngôn ngữ của trẻ nhỏ, và có thể giúp trẻ nuôi dưỡng niềm yêu thích đọc sách. Hãy truy cập vào trang www.seussville.com để tìm tất cả các loại ý tưởng vui nhộn và chủ đề về đọc viết mang tính giáo dục để cùng con đọc sách ở nhà.



Nhiều học sinh tiểu học đã có chuyến dã ngoại đầu tiên hoặc sẽ tham gia dã ngoại vào cuối Học phần 3. Chúng tôi tin rằng đó đã hoặc sẽ là một trải nghiệm giáo dục thú vị. Chúng tôi mong đợi một học phần cuối tuyệt vời ở phía trước trong khi vẫn tiếp tục chuẩn bị cho các kỳ thi và buổi hòa nhạc cuối năm.

Antinena Amon - Head of Studies (Khối Tiểu Học)

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Khi chúng ta đang bước gần đến cuối học phần 3, chúng tôi đang tập trung nhiều hơn vào kỳ thi học kỳ 2 và kỳ thi Cambridge. Đây là thời điểm thích hợp để các em học sinh kiểm tra lại lịch thi và nội dung chương trình học của các môn để đảm bảo các em đang ôn tập đúng hướng. Biết được những phần sẽ có trong bài kiểm tra sẽ giúp các học sinh liên hệ những kiến thức học được từ sách vở trên lớp với những kỹ năng, nội dung có trong bài kiểm tra. Tất nhiên, cũng có nhiều hoạt động khác đáng mong đợi và mang lại những khoảng thời gian nghỉ ngơi đầy hữu ích.

Các học sinh được khuyến khích tham gia vào việc tổ chức và chuẩn bị cho các sự kiện. Quý phụ huynh hãy đảm bảo cập nhật các thông báo về các sự kiện sắp tới. Chúng tôi rất hân hạnh đã được đón tiếp các phụ huynh tham dự Ngày hội thông tin vào ngày 25/3 và rất mong được chào đón các bậc phụ huynh học sinh tại các trận thi đấu thể thao, văn nghệ và các sự kiện văn hóa của trường.

Elri Nieuwenhuis - Head of Studies (Highschool)